



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด คมชัดลึก มติชน โพสต์ ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ ข่าวสด ออนไลน์ เว็บไซต์ thaipublica เว็บไซต์ กระปุก newTV สำนัก ข่าวไทย เว็บไซต์ สยามรัฐ ผจก.ออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น สปริงนิวส์ เว็บไซต์js100</p>	<p>พระราชพิธีบรมราชาภิเษก</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า ขณะนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงราชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามจารีตประเพณี ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการเตรียมงานของรัฐบาลเพื่อเข้าสู่พระราชพิธี ส่วนกำหนดการต้องรอพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ดังนั้น รัฐบาลต้องจัดการเลือกตั้งให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยและช่วงที่สอง รัฐบาลต้องเตรียมน้ำจากแหล่งน้ำที่สำคัญของประเทศ รวมถึงดินและสิ่งต่าง ๆ ที่นำมาจากแต่ละจังหวัดต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากมีพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ซึ่งสำนักพระราชวัง จะเผยแพร่หมายกำหนดการหลังจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ สำหรับขั้นตอนเตรียมการต้องเกี่ยวข้องกับทุกพื้นที่ เพราะเป็นเรื่องความสงบเรียบร้อยของประเทศไทย</p>
<p>ผจก.ออนไลน์ เว็บไซต์ แนวหน้า เนชั่นสุด สัปดาห์ เว็บไซต์ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทู เดย์</p> <p>ผจก.ออนไลน์</p>	<p>กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการซ้อมใหญ่และเตรียมความพร้อมกิจกรรมไบค์ อุ่นไอรัก และกล่าวว่า หลังจากการฝึกซ้อมใหญ่วันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสรับสั่งผ่านมาทางตนว่า ทรงเห็นประชาชนมาร่วมกิจกรรมมีความสุข ขอชมเชยผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน พระองค์ทรงมีความสุขเมื่อได้เห็นประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมมีความสุข ทั้งนี้วันที่ 9 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ มายังบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เวลา 13.30 น. และทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวฯ ในเวลา 13.39 น. โดยเวลา 13.25 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งชุดไทยเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกัน</p> <p>-นพ.สุขุม กาญจพิมาย ปลัด สธ. เปิดเผยถึงการปฏิบัติงานทางการแพทย์และสาธารณสุข ว่า ในวันฝึกซ้อมมีบุคลากรทางการแพทย์ร้อยละ 80 จากที่วางไว้ ทีมกู้ชีพชั้นสูง 67 ทีม ทีมกู้ชีพพื้นฐาน 113 ทีม ทีมแพทย์ปั่น 49 คน จากทั้งหมด 85 คน พบผู้ป่วยเป็นลม 41 ราย ตะคริว 31 ราย อุบัติเหตุ 15 ราย อื่นๆ 78 ราย ส่วนการปฐมพยาบาลมีการแจกแอมโมเนียล้างหน้า 440 ราย ทำแผล 32 ราย ขอยา 174 ราย อื่นๆ 193 ราย กรณีนำส่งรพ. 16 ราย นักปั่น 10 ราย บาดเจ็บ 3 ราย ตะคริว 2 ราย หน้ามืดเป็นลม 5 ราย ทั้งนี้ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธ.ค. 2561 จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล</p>
<p>เดลินิวส์ ข่าวสด เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>กิจกรรมอาสาปราบยุงลายฯ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และผู้บริหารสธ. เยี่ยมชมนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมอาสาปราบยุงลาย ควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยนายกฯ กล่าวชื่นชมประชาชน จิตอาสา และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงที่ผ่านมา จนทำให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกลดลงอย่างเห็นได้ชัด พร้อมเชิญชวนประชาชนทุกคนให้ยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันโรคที่นำโดยยุงลาย</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า สธ.ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่ 12 - 23 ธ.ค. 2561 มีจนท.สาธารณสุข และจากทุกภาคส่วน และประชาชนจิตอาสา รวมทั้งสิ้น 335,869 คน ร่วมกันสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกพร้อมกันทั่วประเทศ ทำให้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกดีขึ้นอย่างชัดเจน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขาธิการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กล่าวว่า เนื่องในวันคล้าย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธ.ค. จะมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งนี้ จากรายงานของสธ. ผลจากปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ที่ผ่านมา พบว่าสูญหายไปถึงสถิติผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลง ร้อยละ 60</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ ผจก.ออนไลน์ คมชัด ลึก ข่าวสด ผจก.รายวัน</p>	<p>ประกาศยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สิน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงข้อเสนอให้ใช้ ม.44 แก้ปัญหา กรณีประกาศป.ป.ช. เรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ว่า ยังไม่ใช้ตอนนี้ ขณะนี้ ป.ป.ช.กำลังทบทวนอยู่</p> <p>-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีกรรมการหลายคณะในกำกับของสธ. ทอยยื่นใบลาออก เนื่องจากประกาศ ป.ป.ช.ฯ ว่า กรณีบอร์ด สปสช.ได้สรรหาบุคคลทดแทนกรรมการที่ลาออกเสร็จแล้ว ส่วนคกก.คณะอื่นที่เหลือยังไม่มีรายงานตัวเลขกรรมการที่ขอลาออก ขณะนี้ยังรอความชัดเจนว่า ป.ป.ช. หากจะเปลี่ยนให้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ แต่ไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน ก็อาจทำให้กรรมการหลายคนเปลี่ยนใจ ดังนั้น ผู้ยื่นใบลาออกในขณะนี้จึงรอให้ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำไปตัดสินใจอีกครั้ง</p> <p>-แหล่งข่าวในแวดวงสธ. กล่าวว่า ก่อน ป.ป.ช.จะออกประกาศ ควรศึกษาเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ ก่อน ควรกำหนดความจำเป็นในการแสดงบัญชีทรัพย์สินให้เหมาะสม องค์กรที่มีอำนาจมากหรือมีงบประมาณมากควรให้ทั้งแสดงบัญชีทรัพย์สินและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะมีโอกาสเสี่ยงเกิดการคอร์รัปชันได้มาก ส่วนองค์กรที่มีอำนาจน้อยและไม่มีงบประมาณ อาจกำหนดเพียงให้แสดงบัญชีทรัพย์สิน แต่ไม่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ และเมื่อกำหนดหลักเกณฑ์แล้ว ควรต้องใช้เวลาเพื่อให้ผู้เข้ามาเป็นบอร์ดองค์กรต่างๆ มีเวลาคิดและตัดสินใจว่าจะยังต้องการเข้ามาเป็นบอร์ดอยู่หรือไม่</p>
<p>ผจก.ออนไลน์ โพสต์ทูเดย์ ผจก.รายวัน</p>	<p>การใช้กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการปลดล็อกนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ ว่า ยังมีปัญหาอีกหลายอย่าง ต้องมีการรับรองมาตรฐาน ทั้งในเรื่องของยา กัญชา ถ้าผลิตออกมามีการทดสอบใช้กับคนได้แล้ว ก็สามารถนำกัญชาไทยมาผลิตเป็นยารักษาโรคได้ ส่วนเรื่องการจดทะเบียนลิขสิทธิ์กำลังพิจารณาอยู่ สิ่งสำคัญอยากให้คำนึงถึงผู้ที่ป่วยว่าจะเสียโอกาสหรือไม่เพราะรอของเราอย่างเดียว ต้องคิดให้ถี่ถ้วน ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ยาเหล่านี้ ก็ต้องมองให้ครบทั้งระบบ</p>
<p>บ้านเมืองออนไลน์ ข่าว สดออนไลน์ ไทยรัฐ ออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ข่าวสด เติลินิวส์ ไทย โพสต์ คมชัดลึก มติชน ผจก.รายวัน ข่าวสด</p>	<p>มติกรม. เพิ่มค่าตอบแทนอสม.</p> <p>-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรม. เห็นชอบให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนอสม. จากเดือนละ 600 บาท เป็น 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่ 31 ธ.ค. 2561 ถึง 30 ก.ย. 2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน มีผู้ได้รับสิทธิประโยชน์กว่า 1 ล้าน 5 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้นราว 4,200 ล้านบาท</p> <p>-พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสธ. กล่าวว่า รพ.รัฐและรพ.ขนาดใหญ่ทุกแห่งมีความแออัดค่อนข้างมาก ตามนโยบายสธ.ต้องทำให้รพ.ขนาดใหญ่ลดภาระลง จึงต้องสร้างความเข้มแข็งในระบบปฐมภูมิคือรพ.สต.ซึ่งมีอยู่ 9,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ และต้องอาศัย อสม.เป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่งได้ค่าป่วยการเพียง 600 บาท จึงเสนอนายกฯ ในเรื่องนี้</p>
<p>เติลินิวส์ ไทยโพสต์ ข่าวสด</p>	<p>งบฯ พัฒนารพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า กรม. อนุมัติวงเงิน 763 ล้านบาท เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหา ซ้ำอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้กับ รพ.สต. ประมาณ 1,000 แห่ง จากทั้งหมด 9,800 แห่ง เพื่อยกระดับและปรับปรุงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น รองรับความแออัดของผู้ป่วยในแต่ละจังหวัด ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงไปแล้วประมาณ 5,000 แห่ง</p>
<p>คมชัดลึก มติชน</p>	<p>ประชุม กรม.สัญจร</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.อริสทธิ ไชยนิวดี ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมกรม. ว่า นายกฯ พร้อมด้วยกรม.มีกำหนดการตรวจราชการ จ.บึงกาฬ และ ประชุมกรม.นอกสถานที่ที่ จ.หนองคาย ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. นี้ โดยมีกำหนดการไปมอบอาคารน้ำดื่มให้แก่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244 จ.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองเบ็น เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ ต.บึงกาฬ อ.เมือง จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังวัดโพธาราม เพื่อสักการะหลวงพ่อบุญใหญ่ ก่อนต่อไปยังสวนสาธารณะหนองบึงกาฬและบึงสรวด์ เพื่อพบปะประชาชน โดย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	มีผวจ.ต้อนรับ ซึ่งนายกฯ จะใช้โอกาสนี้เปิดโครงการบูรณาการแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชนของสธ. พร้อมเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เช่น เกษตรแปลงใหญ่ ข้าวครบวงจรโอท็อป เป็นต้น
เดลินิวส์	<p>กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่</p> <p>-เสนอข่าว กทม. ร่วมกับหน่วยงานด้านการแพทย์สาธารณสุข จัดกิจกรรมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ดูแลประชาชน อุตศตวายุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ดังนี้ 12 ธ.ค. 2561 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ผู้ประสานงานหลัก สมาคมรพ. เอกชน 13 ธ.ค. 2561 วัดหนองใหญ่ เขตสายไหม ผู้ประสานงานหลัก เครือข่ายรพ.กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 14 ธ.ค. 2561 ศาลาประชาคม เขตมีนบุรี ผู้ประสานงานหลัก ก.กลาโหม 15 ธ.ค. 2561 วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง ผู้ประสานงานหลัก กรมการแพทย์ 17 ธ.ค. 2561 วัดบูรณาวาส เขตทวีวัฒนา ผู้ประสานงานหลัก สำนักการแพทย์ กทม. 18 ธ.ค. 2561 วัดชัยฉิมพลี เขตภาษีเจริญ ผู้ประสานงานหลัก สำนักอนามัยกทม. 12 ม.ค. 2562 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง ผู้ประสานงานหลัก สมาคมรพ.เอกชน 13 ม.ค. 2562 วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง ผู้ประสานงานหลัก เครือข่ายรพ.ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 14 ม.ค. 2562 วัดพิชัย เขตบึงกุ่ม ผู้ประสานงานหลัก ก.กลาโหม 15 ม.ค. 2562 พื้นที่เขตคลองเตย ผู้ประสานงานหลัก กรมการแพทย์ 17 ม.ค. 2562 บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด ผู้ประสานงานหลัก สำนักการแพทย์ กทม. และ 18 ม.ค. 2562 วัดราษฎร์บำรุง เขตบางแค ผู้ประสานงานหลัก สำนักอนามัย กทม.</p>
ผวก.ออนไลน์ ไทยโพสต์ เว็บไซต์ acnews สำนักข่าวไทย เว็บไซต์thaigov	<p>ประกาศ สธ.เรื่องการให้-รับของขวัญ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ.และโฆษก สธ. เปิดเผยว่า รมว.สธ.ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง การให้และรับของขวัญของขรก.ชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2561 มีสาระสำคัญ คือ หากบุคลากรในสังกัด สธ.ทุกระดับจะแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ การแสดงความปรารถนาดี การต้อนรับ และแสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนตำแหน่ง ขอให้ใช้บัตรอวยพร ลงนามในสมุดอวยพร อวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การปลูกต้นไม้ หรือทำจิตอาสา แทนการให้ของขวัญ</p>
สำนักข่าวไทย	<p>สบส.ตรวจร้านนวดช.สีลม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม สบส. เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้นำทีมจนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรฐานร้านนวดเพื่อสุขภาพและร้านสปาในซอยสีลม 6 โดยร้านแรกมีใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วนและดำเนินการตามมาตรฐานที่กำหนด ไม่มีการนวดแอบแฝง ส่วนร้านที่ 2 ไม่มีใบอนุญาต มีเพียงใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากสำนักงานเขตบางรัก จึงได้ตัดเตือนเจ้าของร้านให้รีบไปดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพภายใน 30 วัน และจะทำการพิจารณาการยื่นขอ 60 วัน โดยภายในร้านที่ 2 ไม่พบว่ามีการนวดแอบแฝงแต่อย่างใด สำหรับร้านนวดที่เปิดโดยไม่รับอนุญาต จะผิดตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ม.42 มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท นอกจากนี้ ได้ประสานสำนักอนามัย กทม. ให้ร่วมเข้าตรวจสอบร้านนวดในกรุงเทพฯ หลังพบว่ายังมีร้านนวดเกือบ 2,000 แห่งไม่ได้ขออนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ</p>
สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น เว็บไซต์ไทยโพสต์ สำนักข่าวไทย	<p>สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. ลงพื้นที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาติวานนท์ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมอบ “กระเช้าผลิตภัณฑ์สัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจและนำไปปรับใช้ในการอ่านฉลากโภชนาการให้ถูกต้อง ให้อัจฉริยะสัญลักษณ์โภชนาการอย่างแพร่หลาย รวมถึงให้สามารถเลือกซื้อกระเช้าสุขภาพได้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์	<p>อาหารเสริมอันตราย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ อย. ได้เผยแพร่ประกาศผลการตรวจพิสูจน์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ สสจ.ระยองเก็บตัวอย่างจากร้านจำหน่ายอาหารสโนว์ไวท์ ศูนย์การค้าสาย 4 ถนนสุขุมวิท ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 5 ผลิตภัณฑ์ ส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลการตรวจพบสารบิซาโคดิล ไซบูทรามิน และสารฟีนอล์ฟทาลีน โดย 1.ผลิตภัณฑ์ Apple Detox เอ็นไซม์แอปเปิ้ล เลข อย. 10-1-24858-1-0038 วันที่ผลิต 20/08/2017 วันหมดอายุ 20/08/2019 พบสารบิซาโคดิล 2.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ดีทีเอกซ์ บาย บุษบา Detox สมุนไพรดีทีเอกซ์ เลขอย. 10-1-24858-1-0037 ตรวจพบสารบิซาโคดิล 3. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรา เอส เฮอร์บ Sherb Detox เลขอย. 10-1-24858-1-0018 วันที่ผลิต 01/10/2017 วันหมดอายุ 01/10/2019 ล็อต 00132017 ตรวจพบบิซาโคดิล 4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอนนิจิล-โซล-บีน VITAMIN เรียว SUPER BURN x2 เลข อย. 74-2-03357-1-0137 วันที่ผลิต 09/01/2018 วันหมดอายุ 09/01/2020 ล็อต 004 ตรวจพบสารไซบูทรามิน และ 5. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NEX DAY II เลข อย.24-120555-1-0421 วันที่ผลิต 28/11/2116 วันหมดอายุ 28/11/2018 เลขที่การผลิต 1715-007 ตรวจพบไซบูทรามิน และฟีนอล์ฟทาลีน ทั้ง 5 รายการเข้าข่ายเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเจือปน จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26(1) พ.ร.บ.อาหารฯ และเนื่องจากไซบูทรามิน เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 จึงถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทฯ ด้วย</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>ผลตรวจอาหารเสริม “คอร์ติเซพส์ พลัส”</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการอย. ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ อย. ได้เผยแพร่ประกาศผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คอร์ติเซพส์ พลัส ฉลากระบุเลขสารบิซาโคดิล 50-1-04157-1-0132 รุ่นวันที่ผลิต 9 ม.ค. 2018 วันหมดอายุ 9 ม.ค. 2020 จำหน่ายโดยบริษัท พีคัสโซ (ประเทศไทย) ผลิตโดยบริษัทพีคัสโซ แพคทอรี่ เลขที่ 224/497 หมู่ 3 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยตรวจพบยาซิเดนาฟิล (Sildenafil) ซึ่งเป็นยาควบคุมพิเศษที่มีความเป็นพิษสูงหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เป็นยาที่ถูกจำกัดการใช้ จึงเป็นอาหารที่มีสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปนอยู่ด้วย เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 26(1) ฝ่าฝืนมาตรา 25(1) มีโทษตามมาตรา 58 พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ระวังโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
สำนักข่าวไทย เว็บไซต์เดลินิวส์ เนชั่นทีวี นิวส์ทีวี เนชั่นสุดสัปดาห์ ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>โรคหลอดเลือดหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ผู้ที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไป มักมีปัญหาของโรคหลอดเลือดหัวใจ หากมีอาการผิดปกติ เช่น เหนื่อยง่าย จุกแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรมากดทับ ปวดร้าวไปที่หัวไหล่ ซ้ายหรือไปที่กรามเจ็บนานเกินกว่า 3 - 5 นาที พักแล้วไม่ทุเลาหรือมีอาการเจ็บรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ต้องรีบไปพบแพทย์ โดยโรคหลอดเลือดหัวใจสามารถรักษาด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือดในรายที่เป็นไม่มาก รักษาด้วยวิธีเปิดหลอดเลือดหัวใจ และวิธีเปิดรูหลอดเลือดหัวใจที่ตีบ ในรายที่มีการตีบของหลอดเลือดหัวใจมากกว่าร้อยละ 50 แพทย์จะสวนหัวใจและใส่ขดลวดค้ำยัน หรืออาจใช้วิธีการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจบายพาส วิธีปฏิบัติให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจและป้องกันการเป็นซ้ำหลังการรักษา 1.งดอาหารหวาน มัน เค็ม เลือกบริโภคอาหารจำพวกผัก ผลไม้ และเส้นใยต่างๆ 2.งดสูบบุหรี่ 3.ควบคุมระดับน้ำตาลให้ปกติ 4.ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน 5.พบแพทย์ตามนัดสม่ำเสมอ 6.บอกคนใกล้ชิดให้ทราบวิธีรักษาในภาวะฉุกเฉิน 7.พยายามได้ลิ้นหรือสเปรย์ขยายหลอดเลือดหัวใจติดตัว</p>
ผจก.ออนไลน์	<p>งูสวัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคติดเชื้องูสวัดเป็นโรคทางระบบประสาท อาการปวดปลายประสาทตามผิวหนังจะเกิดภายหลังการอักเสบ เป็นผื่น ตุ่มน้ำจากเชื้อไวรัสงูสวัด โดยการติดเชื้อไวรัสงูสวัดเป็นผลจากการกระตุ้นซ้ำของเชื้อไวรัสที่หลบซ่อนอยู่ในปมประสาทรับความรู้สึก และก่อให้เกิดผื่นที่มีลักษณะเป็นตุ่มน้ำใส กระจายไปตามผิวหนังที่เส้นประสาทนั้นๆ ครอบคลุมอยู่ ร่วมกับมีอาการปวดที่จะทุเลาและหายไปในไม่กี่สัปดาห์ การรักษาอาการปวดปลายประสาทจากงูสวัด เป็นการรักษาตามอาการ เช่น ทาเจลพริก ถ้าปวดไม่มาก หรือเลือกใช้ยากลุ่มกันชักหรือยากลุ่มต้านเศร้า โดยผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มีอาการปวดจากงูสวัดสามารถดีขึ้นและหายได้เอง การป้องกัน แนะนำให้กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 50-60 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสงูสวัด ซึ่งสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดงูสวัดได้ถึง 50% และลดอุบัติการณ์การเกิดอาการปวดปลายประสาทจากงูสวัดได้ถึง 66%</p>
นิวส์ทีวี เว็บไซต์ไทยโพสต์ ผจก.ออนไลน์ มติชนออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น ไทยรัฐ	<p>ขอบคุณ สบส.เร่งดำเนินคดี</p> <p>-เสนอข่าว นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม พร้อมด้วย ด.ญ.เตชินี ไขษิตานนท์ ลูกสาวของนางสาวชอลัดดา ที่ถูกสามีสาदन้ากรดและถูกรพ.พระราม 2 ปฏิเสธการรักษาจนเสียชีวิต และครอบครัว เดินทางเข้าขอบคุณอธิบดีกรม สบส. ที่ให้ความเป็นธรรมในคดี โดยมีนพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. เป็นตัวแทนมารับกระเช้าของขวัญจาก ด.ญ.เตชินี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>- นพ.ภานุวัฒน์ กล่าวว่า การดำเนินการในคดีของ น.ส.ช่อลัดดา ได้มีการสั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน และจะคอยติดตามผลอีกครั้ง ส่วนเรื่องคดีความให้นิติกรดำเนินการแจ้งความตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้ว หลังจากนั้นผู้ถูกกล่าวหาต้องไปให้การกับทางพนักงานสอบสวน</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>ตั้งศูนย์พันธุกรรมเชื้อจุลชีพระดับชาติ</p> <p>- เสนอบทความ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับ สวทช. ก.วิทยาศาสตร์ฯ และเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว จัดประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์พันธุกรรมเชื้อจุลชีพระดับชาติ ซึ่งผลจากการประชุมทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบกลไกในการค้นหาเชื้อไวรัสก่อโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย และยังได้เสนอข้อคิดเห็นในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อการจัดตั้งศูนย์พันธุกรรมเชื้อจุลชีพระดับชาติ ตลอดจนกำหนดกรอบการดำเนินงานในแต่ละระยะ เพื่อให้เกิดความร่วมมือโครงการ Thailand Virome Pilot Project (TVPP) ภายใน 18 เดือน ที่จะพัฒนาไปสู่ความร่วมมือระดับโลกต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน</p>	<p>รณรงค์ลดใช้พลาสติก</p> <p>- เสนอข่าว พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. กล่าวว่า หลังจากที่ ทุกวันที่ 4 ของทุกเดือนจะร่วมรณรงค์ใช้ถุงพลาสติก และในปีนี้จะลงนามความร่วมมือกับภาคความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน และสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งประเทศไทย โดยผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อ งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างร้านตนเองทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังร่วมกับภาคความร่วมมือภาคธุรกิจเอกชน สธ. ธกส. รับบริจาคถุงผ้าจากประชาชนเพื่อมอบให้กับรพ.ทั่วประเทศ สำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วย โดยมีจุดรับบริจาคถุงผ้าที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ และธ.ก.ส.ทุกสาขา</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>โรคมองอึกเสบจากภูมิคุ้มกัน</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐินิชา ศรีลี อายุ 38 ปี อยู่หมู่ 7 ต.โนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด นำผู้สื่อข่าวไปเยี่ยมดูอาการ น.ส.นิ อายุ 17 ปี นร. ม.6 ร.ร.แห่งหนึ่งใน จ.ร้อยเอ็ด ในห้องไอซียูรพ.ร้อยเอ็ด น.ส.ณัฐฐินิชา เปิดเผยว่า กลางเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา ลูกสาวมีพฤติกรรมแปลก พูดจาสับสน เหม่อลอย กรีดร้องโวยวาย เข้ารักษาที่รพ.ร้อยเอ็ด แพทย์เอกซเรย์ไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงนำไปรักษาทางไสยศาสตร์หลายแห่งแต่อาการไม่ดีขึ้น จึงเข้ารับรักษาที่รพ.เอกชนแต่ไม่มีค่ารักษา ต้องย้ายกลับมารักษาที่รพ.ร้อยเอ็ด โดยใช้สิทธิบัตรทองรักษาได้เพียง 8,000 บาท</p> <p>- พญ.ญาดา ศรีธำรงสวัสดิ์ แพทย์สมองและระบบประสาท รพ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นพบว่าเป็นโรคมองอึกเสบจากภูมิคุ้มกัน (NMDA encephalitis) และอยู่ระหว่างรอผลเลือดยืนยัน ซึ่งส่งตรวจที่สถาบันประสาท ชั้นตอนแรกรักษาด้วยยา Methylprednisolone 7 วัน และล้างเลือด (plasma pheresis) 5 ครั้ง โรคนี้อันตรายต่อชีวิต มีผู้ป่วยทั่วโลกปีละ 100 คน พบผู้ป่วยโรคนี้นี้รวม 500 คน</p> <p>- ด้าน นพ.ชลวิทย์ ผอ.รพ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ทราบว่าผู้ป่วยมีฐานะลำบาก แต่รพ.จะรักษาอย่างสุดความสามารถเพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยขออนุญาตใช้เงินกองทุนสงเคราะห์คนยากจนในสมเด็จพระเทพฯ ของรพ. ซึ่งมีผู้ใจบุญบริจาคให้ตามบัญชีเลขที่ 411-1-60663-6 ธ.กรุงไทย ชื่อกองทุนสงเคราะห์คนยากจนในสมเด็จพระเทพฯ รพ.ร้อยเอ็ด</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch